



บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตใจและสังคม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศของผู้ชายที่มาขอรับบริการในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคลินิกชลตา กลุ่มประชากรศึกษามีจำนวน 40 คน เก็บข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น และผ่านการทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ "SPSS" ซึ่งสรุปผลการวิจัยดังนี้

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากรศึกษา พบได้ตั้งแต่อายุ 15-38 ปี มีเชื้อชาติไทยมากที่สุด (ร้อยละ 90.0) นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 37) และพบอาชีพรับจ้าง (นักแสดงระบำโชว์, นักร้อง, ทำงานบาร์, เสริฟอาหาร) มาก (ร้อยละ 70.0) ในเรื่องของการศึกษาอยู่ในระดับมัธยม (ร้อยละ 50.0) รายได้พบในทุกระดับตั้งแต่ 1,500-10,000 บาทขึ้นไป ภูมิลำเนาเดิม พบทั้งคนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนสถานภาพการสมรส เป็นคนโสดมาก (ร้อยละ 90) ลำดับการเกิด เป็นบุตรคนกลางมากที่สุด (ร้อยละ 75) จำนวนของพี่น้องที่เป็นเพศเดียวกับตน และที่เป็นเพศตรงข้าม พบว่ามีและไม่มีจำนวนใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ส่วนใหญ่พบว่าบิดาและมารดา ยังมีชีวิตอยู่ ทั้งบิดามารดาอยู่ด้วยกันเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 82.5) ในเรื่องความสนใจทางเพศ พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีความสนใจ และเคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศชายด้วยกัน (ร้อยละ 87.5) และต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศชายเท่านั้น เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.0) ส่วนใหญ่ยอมรับว่าตนเองเปิดเผยเรื่องพฤติกรรมทางเพศ

ส่วนประเภทของประชากรศึกษาที่พบในการวิจัย พบว่าในจำนวนประชากรศึกษาทั้ง 40 คนนั้น มีผู้ที่เป็นรักร่วมเพศ (Homosexual) จำนวน 11 คน (ร้อยละ 27.5) ผู้ที่มีความต้องการแปลงเพศ (Transsexual) จำนวน 13 คน (ร้อยละ 32.5) และผู้ไม่แน่ใจว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มใดได้แน่ชัด จำนวน 16 คน (ร้อยละ 40.0)

2. ปัจจัยทางจิตใจ ในภาพรวมของอัตมโนทัศน์ จะเห็นได้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งพบว่าประชากรศึกษา 36 คน (ร้อยละ 90.0) เห็นว่าตนมีอัตมโนทัศน์ต่อตนเองในทางที่ดี โดยเป็นกลุ่ม Homosexual ทั้งหมด (11 คน) , กลุ่มที่ไม่แน่ใจทั้งหมด (16 คน) และเป็นกลุ่ม Transsexual 9 คน แต่ก็พบ 4 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Transsexual ที่มีความเห็นว่าตนมีอัตมโนทัศน์ต่อตนเองในทางที่ไม่ดี ส่วนความคิดเห็นเรื่องอัตมโนทัศน์ด้านพฤติกรรม พบว่าประชากรศึกษาทั้งหมดเห็นว่าตนมีพฤติกรรมทางเพศที่ดี (ร้อยละ 100.0) ในด้านรูปร่างและบุคลิกลักษณะ ส่วนใหญ่รู้สึกว่าคุณมีความพอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง โดยกลุ่ม Homosexual มีความคิดเห็นว่าตนมีความพอใจในรูปร่างและบุคลิกลักษณะของตนเองทั้งหมด, กลุ่มไม่แน่ใจ 15 คน ก็มีความพอใจในด้านนี้เช่นกัน แต่มี 1 คนที่คิดว่าตนยังไม่พึงพอใจในเรื่องนี้ ส่วนกลุ่ม Transsexual 11 คน ก็คิดว่าตนพอใจในด้านนี้แล้ว โดยมี 2 คนที่ไม่พึงพอใจ

ด้านความวิตกกังวลพบว่าคุณมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเป็นผู้ที่ไม่มีความวิตกกังวลกับอวัยวะเพศของตน มี 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มของ Homosexual 9 คน กลุ่มที่ไม่แน่ใจ 15 คน และกลุ่ม Transsexual 6 คน ส่วนผู้ที่มีความวิตกกังวลกับอวัยวะเพศของตน นั้นมี 10 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม Homosexual 2 คน, กลุ่มไม่แน่ใจ 1 คน และกลุ่ม Transsexual 7 คน ในด้านความเป็นคนน่านิยมประชากรส่วนใหญ่เห็นว่าตนเป็นผู้ที่มีคนชื่นชม นิยมอยู่แล้ว โดยกลุ่ม Homosexual เห็นว่าตนเป็นคนน่านิยม ทั้งหมด (11 คน), กลุ่มที่ไม่แน่ใจอีก 15 คน โดยมี 1 คน ในกลุ่มไม่แน่ใจที่เห็นว่าตนไม่ได้เป็นคนที่น่านิยม และกลุ่ม Transsexual 11 คน ที่เห็นว่าตนเป็นคนน่านิยม โดยมี 2 คน ในกลุ่ม Transsexual ที่เห็นว่าตนไม่เป็นคนน่านิยม ด้านความสุข-ความพอใจ พบว่าคุณมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีผู้ที่มีความรู้สึกพอใจกับอวัยวะเพศของตน ก่อนรับการผ่าตัดจำนวน 19 คน โดยเป็นกลุ่ม Homosexual 11 คน (ทั้งหมด), กลุ่มที่ไม่แน่ใจ 5 คนและกลุ่ม Transsexual 3 คน ส่วนผู้ที่รู้สึกไม่พอใจกับอวัยวะเพศของตนมีถึง 21 คน ซึ่งเป็นกลุ่มไม่แน่ใจ 11 คน และกลุ่ม Transsexual 10 คน

ในส่วนของคุณภาพความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา ส่วนใหญ่เห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวปกติดี (ร้อยละ 65.0) โดยพบ

อยู่ในกลุ่ม Homosexual 9 คน, กลุ่มที่ไม่แน่ใจ 10 คน และกลุ่ม Transsexual 7 คน ส่วนผู้ที่เห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี พบจำนวน 14 คน (ร้อยละ 35.0) โดยเป็นกลุ่ม Homosexual 2 คน , กลุ่มที่ไม่แน่ใจ 6 คน และกลุ่ม Transsexual 6 คน

ในส่วนของความสนใจในเรื่อง คู่ร่วมเพศ ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา พบว่าประชากรทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ในทางที่ไม่ปกติ

ในส่วนของระดับสุขภาพจิต ส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตในระดับปกติ

โดยสรุปแล้ว ในปัจจัยทางจิตพบว่าอัตมโนทัศน์มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ต้องการแปลงเพศ (Transsexual) โดยมีความเกี่ยวข้องในด้านความวิตกกังวลและด้านความสุข-ความพอใจเรื่องอวัยวะเพศของตนเอง ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสนใจเรื่องคู่ร่วมเพศนั้น ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษาอย่างเด่นชัด

3. ปัจจัยทางสังคม อิทธิพลของสังคมนรอบข้างพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.0) ไม่เห็นว่าอิทธิพลของสังคมนรอบข้างจะเกี่ยวข้องกับพวกเขา แต่ก็ยังมีผู้ที่เห็นด้วยว่าอิทธิพลของสังคมนรอบข้างมาเกี่ยวข้องต่อพวกเขา (ร้อยละ 20.0) โดยในจำนวนนี้เป็นกลุ่มที่ไม่แน่ใจจำนวน 4 คนและกลุ่ม Transsexual จำนวน 4 คน

ในเรื่องของบรรยากาศในครอบครัวส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปกติดีจำนวน 31 คน (ร้อยละ 77.5) โดยเป็นกลุ่ม Homosexual 10 คน, กลุ่มที่ไม่แน่ใจ 11 คน และกลุ่ม Transsexual 10 คน ส่วนผู้ที่เห็นว่าบรรยากาศในครอบครัวไม่ดี มีทั้งหมด 9 คน (ร้อยละ 22.5) โดยเป็นกลุ่ม Homosexual 1 คน, กลุ่มที่ไม่แน่ใจ 5 คน และกลุ่ม Transsexual 3 คน

ในส่วนของบุคคลในครอบครัว ส่วนใหญ่คิดว่า บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ไม่มีอิทธิพลต่อพวกเขา (ร้อยละ 85.0) โดยเป็นกลุ่ม Homosexual 11 คน, กลุ่มที่ไม่แน่ใจ 13 คนและกลุ่ม Transsexual 10 คน แต่ก็พบว่ามี 6 คน (ร้อยละ 15.0) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่

แน่ใจ 3 คน และกลุ่ม Transsexual 3 คน ที่คิดว่าบุคคลใดครอบครัวมีอิทธิพลต่อพวกเขา (23 คนหรือร้อยละ 57.5)

ในเรื่องของเพื่อน ส่วนใหญ่เห็นว่า เพื่อนไม่มีอิทธิพลต่อเขา โดยเป็นกลุ่ม Homosexual 9 คน, กลุ่มที่ไม่แน่ใจ 8 คน และกลุ่ม Transsexual 6 คน ส่วนผู้ที่เห็นด้วยนั้นมี 17 คน (ร้อยละ 42.5) เป็นกลุ่ม Homosexual 2 คน, กลุ่มที่ไม่แน่ใจ 8 คน และกลุ่ม Transsexual 7 คน

โรงเรียน ส่วนใหญ่เห็นว่าโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขา (ร้อยละ 70.0) โดยเป็นกลุ่ม Homosexual 8 คน, กลุ่มที่ไม่แน่ใจ 11 คน และกลุ่ม Transsexual 9 คน ส่วนผู้ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องนั้นเป็นกลุ่ม Homosexual 3 คน, กลุ่มที่ไม่แน่ใจ 5 คน และกลุ่ม Transsexual 4 คน

บทบาทสื่อมวลชน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขา (ร้อยละ 87.5) โดยเป็นกลุ่ม Homosexual 10 คน, กลุ่มที่ไม่แน่ใจ 14 คน และกลุ่ม Transsexual 11 คน ส่วนผู้ที่คิดว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อพวกเขา พบเพียง 5 คน (ร้อยละ 12.5) ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Homosexual 1 คน, กลุ่มที่ไม่แน่ใจ 2 คน และกลุ่ม Transsexual 2 คน

ทัศนคติต่อสังคม พบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา อย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติโดยผู้ที่เห็นว่าทัศนคติของสังคมต่อพวกเขาเป็นไปในทางที่ดีมี 34 คน (ร้อยละ 85.0) เป็นกลุ่มของ Homosexual ทั้งหมด (11 คน), กลุ่มที่ไม่แน่ใจทั้งหมดเช่นกัน (16 คน) และกลุ่ม Transsexual 7 คน ส่วนผู้ที่เห็นว่าทัศนคติของสังคมต่อพวกเขาเป็นไปในทางที่ไม่ดี มี 6 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Transsexual

โดยสรุปแล้ว ในปัจจัยทางสังคม พบว่าอิทธิพลของสังคมรอบข้างไม่ได้มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษาอย่างเด่นชัด แต่ในเรื่องของทัศนคติของพวกเขาต่อสังคมนั้นพบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา อย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติ

อภิปรายผล

1. สถานสภาพทั่วไป

กลุ่มประชากรที่ศึกษาพบว่า มีช่วงอายุอยู่ในวัยรุ่น จนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวัยของมนุษย์ที่สามารถกระทำการที่ตนเองต้องการได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบิดามารดาหรือผู้ใหญ่ นอกจากนี้พบว่า ประชากรศึกษามีเชื้อชาติไทยและนับถือศาสนาพุทธมาก ก็เนื่องมาจากการทำวิจัยในประเทศไทยโดยผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ ไม่จัดอยู่ในข้อจำกัดของการวิจัยครั้งนี้

กลุ่มอาชีพรับจ้าง ซึ่งได้แก่ นักแสดงระบำโชว์ คนเสิร์ฟอาหาร นักร้อง เป็นกลุ่มที่พบมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้มารับการผ่าตัดแปลงเพศ อาจจะเป็นเหตุหรือเป็นผลที่เนื่องมาจากอาชีพที่เขาทำอยู่ก็ได้ ทั้งนี้อาจมาทำผ่าตัดแปลงเพศ เพื่อเป็นสิ่งช่วยให้พวกเขาสามารถมีรายได้ง่ายขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดว่ากลุ่มเหล่านี้ อาจไม่ได้มีความต้องการผ่าตัดแปลงเพศเพราะเขาเป็นพวก Transsexualism จริง ๆ แต่เขาอาจเป็นพวกรักร่วมเพศ (Homosexual), ลักเพศ (Transvestite) ก็ได้

ภูมิลำเนาเดิม พบทั้งผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดที่มีสถานเริงรมย์อยู่ เช่น จังหวัดชลบุรี, ภูเก็ต, สงขลา ทั้งนี้เป็นเพราะความจำเป็นในเรื่องเศรษฐกิจทำให้ต้องอพยพกันเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ ๆ ที่จะช่วยในการทำมาหาเลี้ยงชีพได้ง่ายขึ้น สถานภาพการสมรส เป็นคนโสด(ร้อยละ90) เป็นเพราะพวกเขายังมีลักษณะของความกำกวมในเพศชายและเพศหญิงอยู่ แต่พบว่าหลังจากผ่าตัดแปลงเพศไปแล้วส่วนใหญ่จะไปอยู่ต่างประเทศและแต่งงานกับชาวต่างประเทศ มีน้อยรายที่ยังมีสภาพการเป็นโสดและอาศัยอยู่ในเมืองไทย ทั้งนี้เป็นผลจากการยอมรับทางสังคมนั่นเอง

ลำดับการเกิด พบเป็นบุตรคนกลางมากที่สุด(ร้อยละ75) อาจเป็นเพราะว่าบุตรคนกลางโดยทั่วไปบิดามารดามักไม่มีเวลาดูแล เอาใจใส่เท่าบุตรคนโต หรือบุตรคนเล็กได้ จึงก่อให้เกิดความห่างเหินและขาดการเรียนรู้บทบาททางเพศจากบิดามารดาได้

จำนวนของพี่น้อง พบว่ามีพี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว ในจำนวนที่ไม่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะให้ความเห็นว่ามีทัศนคติสนทนากับ พี่สาว และน้องสาว มากกว่า พี่ชาย

และน้องชาย จึงแสดงให้เห็นว่าคุณคลเหล่านี้มีความผูกพันกับเพศหญิงมาตลอด จึงเกิดการ
เปลี่ยนแบบเพศหญิงได้

ในเรื่องของครอบครัว พบว่าบิดาและมารดายังมีชีวิต และความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวค่อนข้างอบอุ่น แสดงให้เห็นว่าเรื่องแตกแยกของครอบครัวอาจไม่ใช่ปัจจัยที่
เกี่ยวกับบุคคลกลุ่มนี้ แต่เป็นเพราะมีการรับรู้เอกลักษณ์ทางเพศที่สับสนมาตั้งแต่เด็กแล้ว
ก็เป็นได้

ในเรื่องความสนใจเรื่องคู่ร่วมเพศ ถึงแม้ส่วนใหญ่จะพบว่ามีความสนใจและมี
ความต้องการทางเพศเฉพาะกับเพศชายด้วยกันเท่านั้น แต่ก็มีบางส่วนที่ยังมีความสนใจ
และมีความต้องการทางเพศกับเพศหญิงด้วย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบุคคลที่แปลงเพศเหล่านี้ มี
ใช้มีเฉพาะพวก Transsexualism เท่านั้นแต่มีกลุ่มผู้รักร่วมเพศ (Homosexual) และ
พวกลักเพศ (Transvestite) รวมอยู่ด้วย และจากการที่พวกเขายอมรับว่าเปิดเผย
พฤติกรรมทางเพศของตนให้ผู้อื่นได้ทราบ แสดงว่าผู้ที่มีความวิปริตทางเพศเหล่านี้ มีการยอมรับ
ตนเองมากขึ้นและเห็นว่าความวิปริตทางเพศนี้ไม่ใช่ความผิดปกติที่ร้ายแรงดังเช่น ความ
เชื่องช้า เก่า ๆ พวกเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนปกติมิใช่เป็นคนป่วย (จากการสัมภาษณ์เพิ่ม
เติม)

ประเภทของผู้ที่มาผ่าตัดแปลงเพศ พบทั้งผู้ที่ต้องการแปลงเพศจริง ๆ
(Transsexual) , รักร่วมเพศ (Homosexual) และผู้ที่มีความวิปริตทางเพศกลุ่มอื่น ๆ
ประปรายมาด้วย เช่นอาจเป็นพวกลักเพศ แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันวงการแพทย์เปิดโอกาส
ให้มีการรับบริการผ่าตัดแปลงเพศมากขึ้น โดยอาจมีการมองข้ามความสำคัญของการวินิจฉัย
แยกโรคของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ อย่างละเอียดเสียก่อนซึ่งขัดกับหลักการทางทฤษฎีที่มีอยู่
และจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตได้

2. ปัจจัยทางจิตใจ

พบว่าในเรื่องของอัตมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองนั้น ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในตน
เองรวมทั้งรูปร่างหน้าตา และอวัยวะเพศของตน (ก่อนรับการผ่าตัดแปลงเพศ) แต่มี 4
คน (ร้อยละ 10.0) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Transsexual ที่เห็นว่าตนมีอัตมโนทัศน์ในทางที่ไม่ดี

จึงชี้ให้เห็นได้ชัดว่า 1. พวก Transsexual จะไม่มีความพึงพอใจในรูปร่างลักษณะและอวัยวะเพศของตนอย่างแท้จริง เขาจึงต้องการมาทำการผ่าตัด 2. พวก Homosexual และกลุ่มที่ไม่แน่ใจ (ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นลักษณะของกลุ่ม Homosexual) ส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจในรูปร่างลักษณะและอวัยวะเพศของตนเองอยู่แล้ว เขาจึงให้ความคิดเห็นในเรื่องอัตมโนทัศน์ของตนเองในทางที่ดี 3. ประชากรศึกษาอาจมีการปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของตน ดังเช่นที่ วิลเลียม มาสเตอร์ และเวอร์จิเนีย จอห์นสัน (William Master and Virginia Johnson) (ประนอม สโรชมาน อ้างถึง วิลเลียม มาสเตอร์ และเวอร์จิเนีย จอห์นสัน ในวารสารธรรมศาสตร์, 2525) ว่าคนทุกคนต้องการที่จะรับรู้ได้ว่าตนปกติในเรื่องเพศ ความวิตกกังวลว่าความผิดปกติในเรื่องเพศดูจะรุนแรงกว่าเรื่องอื่น ๆ การกล่าวหาถึงความด้อยคุณภาพในเรื่องเพศไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นชายหรือหญิงดูจะเป็นการหมิ่นและทำให้เสียค่าของความเป็นคนสูงมาก

ในเรื่องอัตมโนทัศน์ ด้านความวิตกกังวล ซึ่งพบว่ามี ความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษาอย่างเด่นชัด โดยมีค่านัยสำคัญทางสถิติ .05 โดยแม้ว่าประชากรส่วนหนึ่งจะเห็นว่าตนไม่มีความวิตกกังวลใจกับอวัยวะเพศของตนก่อนรับการผ่าตัด จำนวน 30 คน (ร้อยละ 75.0) แต่ก็มิได้เห็นว่าตนมีความวิตกกังวลใจถึง 10 คน (ร้อยละ 25.0) ในจำนวนนี้เป็นกลุ่ม Transsexual 7 คน จากผลการวิจัยนี้ เป็นการยืนยันให้เห็นได้ชัดว่าผู้ที่ เป็น Transsexual จริง ๆ จะมีความกังวลใจเกี่ยวกับอวัยวะเพศของตนอย่างมาก จึงต้องมาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ ซึ่งผิดไปจากพวก Homosexual และ Transvestism ที่อาจไม่มีความกังวลใจในอวัยวะเพศของตนมาก เพียงแต่ต้องการมาผ่าตัดแปลงเพศเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เช่น เพื่ออาชีพ เป็นส่วนใหญ่

ส่วนในเรื่องอัตมโนทัศน์ด้าน สุข-ความพอใจ ก็เช่นกัน จะเห็นได้ว่าผลการวิจัยพบผู้ที่ เป็น Transsexual ส่วนใหญ่นั้นเห็นว่าตนรู้สึกไม่พึงพอใจกับเพศของตน (ก่อนรับการผ่าตัด) ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว โดยมีค่านัยสำคัญทางสถิติ ที่ .001

สรุปแล้ว ในเรื่องอัตมโนทัศน์ พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่เป็น Transsexual จะมีการมองตนเองในทางที่ไม่ดี คือพวกเขามีความวิตกกังวลและไม่พึงพอใจในอวัยวะเพศที่เขามีอยู่ (ก่อนรับการผ่าตัดแปลงเพศ) ซึ่งผลการวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับลักษณะของ Transsexual ทางทฤษฎีที่ว่า พวกเขาไม่ได้ชอบแต่งกายเป็นเพศตรงข้ามเท่านั้น แต่เขาไม่ต้องการความเป็นเพศชายของเขาเลย เขาต้องการมีชีวิตเป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านอารมณ์ ร่างกาย และชีวิตทางเพศ ความต้องการนี้จะรุนแรงขึ้น เขาจะเกลียดอวัยวะเพศของตน และอยากจะแปลงเพศในที่สุด (เอนก และสุวิทนา อารีพรพรค, 2525)

ในส่วนของความสัมพันธ์ในครอบครัว แม้จะไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มประชากรศึกษาอย่างเด่นชัด แต่จากรายละเอียดของการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่คิดว่าตนมีความใกล้ชิด และผูกพันกับมารดามากกว่าบิดา ซึ่งสอดคล้องกับผลของการวิจัยของ ผกา สัตยธรรม (2516) ซึ่งเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดูบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ พบว่าครอบครัวกลุ่มรักร่วมเพศจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมารดา แต่ห่างเหินจากบิดา ฉะนั้นจึงมีการลอกเลียนแบบลักษณะและบทบาททางเพศจากมารดานั่นเอง

ในเรื่องความสนใจในเรื่องคู่ร่วมเพศ ผลการวิจัยพบว่าประชากรทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) มีความสนใจทางเพศแตกต่างไปจากคนปกติ โดยพบว่าเขารู้สึกว่าร่างกายและจิตใจของตนเป็นผู้หญิงและมีความต้องการทางเพศกับเฉพาะเพศชายด้วยกัน และกับทั้งเพศชายและเพศหญิง จากผลการวิจัยในส่วนนี้เป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าประชากรศึกษาจากการวิจัยนี้ เป็นผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มกามวิปริตนั่นเอง

ในเรื่องของสุขภาพจิต พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตในระดับปกติ

3. ปัจจัยทางสังคม

แม้ผลการวิจัยไม่พบว่าปัจจัยทางสังคมและจะมีความสัมพันธ์กับกลุ่มประชากรศึกษาก็ตาม แต่เมื่อศึกษาถึงรายละเอียดของผลการวิจัยได้พบว่าปัจจัยทางสังคมมีแนวโน้มที่จะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรศึกษาอยู่บ้าง ดังต่อไปนี้

ในภาพรวมของอิทธิพลของสังคมรอบข้าง ในส่วนของบุคคลในครอบครัวส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีอิทธิพลต่อพวกเขา แต่ก็มีส่วนที่คิดว่าอิทธิพลของบุคคลในครอบครัวมีความ

เกี่ยวข้องกับเขา โดยให้ความคิดเห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อบุคคลในครอบครัวที่เป็นเพศเดียวกับเขามีน้อยมาก ซึ่งอาจเป็น บิดา, พี่ชาย, น้องชาย แต่เขากลับมีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่เป็นเพศตรงข้ามกับเขามากกว่า เช่น มารดา, พี่สาว, น้องสาว

ในเรื่องอิทธิพลของเพื่อน พบว่ามีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กับอิทธิพลของเพื่อนต่อตัวเขา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงอายุของประชากรศึกษาในการวิจัยนี้ห่างกันมาก โดยมีทั้งผู้ที่อยู่ในวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ทั้งนี้ผู้ที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น อาจเห็นว่าเพื่อนมีบทบาทต่อเขามากกว่า ส่วนผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วอาจเห็นว่าบทบาทของเพื่อนไม่มีอิทธิพลต่อเขามากนัก หรืออาจเป็นเพราะเขาจำเหตุการณ์ในวัยเด็กไม่ได้ชัดเจนว่าเพื่อนมีบทบาทต่อเขามากน้อยเพียงใด

โรงเรียน ส่วนใหญ่เห็นว่าโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขา (ร้อยละ 70.0) แต่มีบางส่วน (ร้อยละ 30.0) ที่เห็นว่าโรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่โรงเรียนแบบอยู่ประจำ (นอนพักที่โรงเรียน) จึงมีความผูกพันกับทางโรงเรียนน้อย

บทบาทของสื่อมวลชน แม้ว่าส่วนใหญ่จะเห็นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขา แต่ในความคิดเห็นส่วนตัว ส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกชื่นชมผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศไปแล้ว โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียงในเมืองไทย ซึ่งเป็น ดารา นางแบบ อาจแสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้ต้องการมีแบบอย่างเช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับความสำเร็จในการแปลงเพศไปแล้ว และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่ในขณะที่เดียวกันเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เลียนแบบใคร เขามีความคิดเป็นของตนเอง

ทัศนคติต่อสังคม ส่วนใหญ่เห็นว่าทัศนคติของสังคมต่อพวกเขาเป็นไปในแนวทางที่ดี นั่นคือ เขาคิดว่าสังคมไทยเริ่มยอมรับผู้ที่ผ่านการแปลงเพศแล้ว แต่เขาก็คิดว่าการแปลงเพศไม่ได้ช่วยให้เขาหางานทำได้ง่ายขึ้น แต่ก็ยังมีข้อสังเกตว่าจากข้อมูลพื้นฐานของประชากรศึกษาเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่มีอาชีพกลางคืน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพวกเขาไม่ต้องการเป็นผู้หญิงอยู่แล้ว และเห็นว่าไม่มีอาชีพใดที่จะเหมาะสมกับพวกเขา โดยที่สังคมให้

การยอมรับได้ นอกจากอาชีพกลางคืน (นักร้อง, นักแสดง, คนเสิร์ฟอาหาร ฯลฯ) หรืออาจเป็นเพราะต้องการมาแปลงเพศเพื่ออาชีพโดยตรง แต่ไม่กล้ายอมรับในเรื่องนี้ เพราะเกรงว่าศัลยแพทย์อาจไม่ทำผ่าตัดแปลงเพศให้ และจากการที่ประชากรบางส่วนเห็นว่าสังคมไทยยังไม่ยอมรับพวกเขา ทำให้ผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้วส่วนใหญ่ต้องออกไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อไปอยู่ในสังคมที่เขาคิดว่ายอมรับพวกเขาได้ และเป็นการปกปิดพื้นฐานเดิมของพวกเขาด้วย

สรุป

จากผลการวิจัยในเรื่อง "ปัจจัยทางจิต-สังคม ในผู้ชายที่มาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ" พบว่าปัจจัยทางจิตใจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่มาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ คือ อັทมโนทัศน์ โดยมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 และพบว่าอັทมโนทัศน์ด้านความวิตกกังวล และด้านความสุข-ความพอใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มารับบริการผ่าตัดแปลงเพศ โดยเฉพาะในพวก Transsexual อย่างชัดเจน โดยมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และ .001 ตามลำดับ ส่วนปัจจัยทางสังคมพบว่ามีความเกี่ยวข้องในเรื่องทัศนคติของพวกเขาต่อสังคม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในทางที่ปกติ แต่มีจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นพวก Transsexual ที่มีความคิดเห็นในทางที่ไม่ปกติ โดยมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ .001

จะเห็นได้ว่าเหตุที่พบเพียงปัจจัยทางจิตใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ มากกว่าปัจจัยทางด้านสังคมนั้น อาจเป็นเพราะกลุ่มประชากรศึกษาในการวิจัยครั้งนี้มีช่วงอายุอยู่ในวัยหนุ่มสาว (18-23 ปี) และวัยผู้ใหญ่ (23-30 ปี) เป็นส่วนมาก โดยมีผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นตอนปลาย (16-18 ปี) ร่วมอยู่ด้วย ฉะนั้น ความคิดเห็นของพวกเขาจึงเน้นไปทางด้านจิตใจมากกว่าทางด้านสังคม เนื่องจากพวกเขาอยู่ในวัยที่มีการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง

ข้อเสนอแนะ

1. ศัลยแพทย์ผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดแปลงเพศผู้ป่วยที่มาขอรับบริการ ควรพิจารณาอย่างละเอียดเสียก่อนว่าผู้ป่วยนั้นเป็นบุคคลที่เหมาะสมแก่การผ่าตัด นั่นคือต้องเป็นผู้ที่จัดอยู่ในผู้มีความต้องการแปลงเพศ (transsexual) เท่านั้น ซึ่งต้องมีการส่งปรึกษากับจิตแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเสียก่อนโดยขั้นตอนนั้นให้ เป็นไปตามหลักทางทฤษฎีที่กำหนดไว้แล้ว
2. หลังจากผ่าตัดแปลงเพศให้ผู้ป่วยทุกราย ควรมีการติดตามผลแบบระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อได้ทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม และควรมีแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป
3. รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับผู้ผ่าตัดแปลงเพศบ้าง โดยใช้ให้สังคมทั่วไปเปิดโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เช่น อาชีพ, การเข้ากิจกรรม ของสังคมและการให้สิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พวกเขาได้แสดงความสามารถที่มีเพื่อช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติเช่นเดียวกับผู้อื่น

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลสถานภาพทั่วไปของประชากรศึกษากับเกณฑ์ของประชากรปกติทั่วไป เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยเชิงวิเคราะห์ถึงสาเหตุของผู้ที่มีความต้องการแปลงเพศ (Transsexual) เปรียบเทียบกับกลุ่มปกติ หรือกลุ่มรักร่วมเพศ (Homosexual) โดยใช้จำนวนประชากรศึกษาที่ใกล้เคียงกัน
3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบสุขภาพจิตในผู้ที่มาขอรับการผ่าตัดแปลงเพศในช่วงก่อนผ่าตัด กับ ช่วงหลังผ่าตัดไปแล้ว ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
4. ควรมีการวิจัยหาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสังคมว่ามีอิทธิพลต่อผู้ที่ต้องการมาแปลงเพศ ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น หรือไม่